



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2/2560

เผยแพร่เดือน พฤศจิกายน 2560

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyo.moph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยา เตือน ยาดองสองเพศ และยาโสมกลั่นกระดุกเสื่อ อันตราย อย่าซื้อมารับประทาน

สสจ.พะเยา เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อยาดองสองเพศ และยาโสมกลั่นกระดุกเสื่อมารับประทาน ทั้ง 2 ยี่ห้อ ไม่ได้ รับประทานจาก ออย. และตรวจพบสารก่อมะเร็ง

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้บริโภค ว่ามีการจำหน่ายยาดองสองเพศ และยาโสมกลั่นกระดุกเสื่อ ซึ่งยาทั้ง 2 ยี่ห้อ เป็นยาปลอม ไม่ได้รับประทานจาก ออย. จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตที่ระบุบนฉลากไม่มีอยู่จริงและผลการตรวจวิเคราะห์ พบสารอันตราย ดังนี้

1. ยาดองสองเพศ พบโคคลอโรมีเทน ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ผลิตฟิล์มถ่ายภาพ หากกินเข้าไปจะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เกิดแผล และมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ทำให้ตับอักเสบ หากหายใจเอาสารดังกล่าวเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง ไอ หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจตาย และหัวใจหยุดเต้นได้ และหากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดมะเร็งทางเดินหายใจ มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านมได้

2. ยาโสมกลั่นกระดุกเสื่อ ตราเสือดาวคู่ พบคลอโรฟอร์ม ซึ่งใช้ในการผลิตสี ยาง และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อาการที่ปรากฏหลังจากได้รับคลอโรฟอร์มเข้าสู่ร่างกายที่เด่นชัด คือ ความดันโลหิตต่ำและอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น แต่หากได้รับคลอโรฟอร์มต่อเนื่องกันนานๆ หรือได้รับปริมาณมาก จะเกิดอันตรายต่อร่างกายส่วนต่างๆ คือ ใจเต้นผิดปกติ และอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ กดระบบการหายใจ อาจมีอาการปอดบวม จนถึงปอดอักเสบ กดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการปวดหัว ไม่รู้สึกอยากอาหาร และทำให้เกิดมะเร็งได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจึงขอฝากข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค ควรใช้ยาเมื่อจำเป็น และหากจะซื้อยาใช้เองควรซื้อยาที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และต้องแสดงฉลากครบถ้วน เช่น ชื่อสามัญทางยา ขนาด วิธีใช้ สรรพคุณ ข้อควรระวัง คำเตือน ชื่อที่ตั้งสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต-หมดอายุ และเลขทะเบียนตำรับยาที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ หากพบเห็นการผลิตหรือจำหน่ายยาดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7